

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดไร่ขิง
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๒๑



“คนไร่ขิงมีใจกว้าง สามารถสร้างโรงเรียนใหญ่ๆ แต่ในท้องถิ่น เป็นบริเวณที่มีน้ำเสีย ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน ทางวัดน่าจะสร้างสถานที่พักฟื้นสัก ๔-๕ เตียง”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เสด็จมาทำพิธีเปิดที่ทำการศูนย์พัฒนาการควบคุมโรคไม่ติดต่อ
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๓๒



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานสัญญาบัตรตราประจำรัชกาล เป็นรูป
ภปร. มีราชสีห์ คชสีห์ ฉัตร ๙ ชั้น และพระราชทานนามว่า “โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่
ขิง)” โดยโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทำพิธีเปิดที่ทำการ “ศูนย์
พัฒนาการควบคุมโรคไม่ติดต่อ” โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๓๒
และถือว่าเป็นวันเกิดของโรงพยาบาลและให้บริการเปิดรับผู้ป่วยตั้งแต่นั้นเรื่อยมา



พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง
ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

สืบเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ณ วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม ได้มีพระราชดำรัส สรุปความว่า “คนไร่ขิงมีใจกว้างสามารถสร้างโรงเรียนใหญ่ๆ แต่ในท้องถิ่นเป็นบริเวณที่มีน้ำเสียซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน วัดน่าจะสร้างสถานที่พักพื้น ๔ - ๕ เตียง” จากพระราชดำรัส ดังกล่าว

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง จึงได้ดำเนินการตามพระราชประสงค์โดยจัดสร้างโรงพยาบาลขนาด ๕๐๐ เตียง โดยใช้เงินบริจาคจากศรัทธาของประชาชน รวมทั้งดินและสิ่งก่อสร้างตลอดจนวัสดุครุภัณฑ์ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๔๕,๗๗๘,๔๙๕ บาท

กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้กรมการแพทย์กำหนดให้เป็น “ศูนย์พัฒนาการควบคุมโรคไม่ติดต่อ” โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับผิดชอบการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๓๒ เวลา ๑๐.๓๐ น.

ในปี พ.ศ.๒๕๓๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ประกอบพิธีเปิดที่ทำการ “ศูนย์พัฒนาการควบคุมโรคไม่ติดต่อ” โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และได้เปิดบริการผู้ป่วย อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นต้นมา